
-ส ำเนำ-  
บันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยท่ี 1/2565 ครั้งที่ 1  
วันที่ 13 มกรำคม  2565 

ณ  หอประชุมปทุมดี  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายนิกร  ใจใส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นิกร  ใจใส   

2 นายวิษณ ุ สีดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล วิษณุ  สีดา   

3 นายวรพจน ์ เข็มปัญญา เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบล วรพจน ์ เข็มปัญญา   

4 นายพนม  อ่างวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 พนม  อ่างวงค์   

5 นายสนุทร  กิ่งแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 2 สุนทร  กิ่งแก้ว   

6 นายค าพอง  ใจใส ส.อบต.หมู่ที่ 3 ค าพอง  ใจใส   

7 นายสญัญา  ลาภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5 สัญญา  ลาภะ   

8 นายธงชัย  บรรหาร ส.อบต.หมู่ที่ 6 ธงชัย  บรรหาร   

9 นายน าพล  บริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 น าพล  บริบูรณ ์   

10 นายลวีัน  ขันวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ลวีัน  ขันวัง   

11 นายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 สุภชัย  สมอุดม   

12 นายอนุพงษ ์ สาวงค ์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 อนุพงษ ์ สาวงค ์   

13 นายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สมชาย  ติ้ววงค ์   

14 นายรัศม ี พิมพ์พงษ ์ ส.อบต.หมู่ที่ 13 รัศมี  พิมพ์พงษ์   
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ผู้เข้ำร่วมประชุม       

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายพรชยั  พิมพ์พงษ์ นายก อบต.บา้นกลาง พรชัย  พิมพ์พงษ ์   

2 นายเข็มชาต ิ ทรัพยสิทธิ ์ รองนายก อบต.บ้านกลาง เข็มชาติ  ทรัพยสิทธิ ์   

3 นายพรมศักดิ ์ สีลา รองนายก อบต.บ้านกลาง พรมศักดิ์  สีลา   

4 นางรินดา  พิมพ์พงษ ์ เลขานุการนายก อบต.บา้นกลาง รินดา  พิมพ์พงษ ์   

3 นายภูวนัย  หัสสา รองปลัด อบต. ภูวนัย  หัสสา   

4 นางสาวปิติพร  พิมพ์กลาง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปิติพร  พิมพ์กลาง   

5 นายพรสวสัดิ ์ ควรรณสุ ผู้อ านวยการกองคลัง พรสวัสดิ ์ ควรรณสุ   

6 นายจักกฤษณ ์ วงษ์รัตนะ ผู้อ านวยการกองชา่ง จักกฤษณ์  วงษ์รัตนะ   

7 นางสาวสุพัตรา  อันศิลา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สุพัตรา  อันศิลา   

8 นายสุขสวัสดิ ์ ไม่แพง ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสังคม สุขสวัสดิ ์ ไม่แพง   

9 นายวีระศักดิ ์ หอมอ่อน นักจัดการงานทั่วไป วีระศักดิ์  หอมอ่อน   

10 นายมานิต  บุทา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  มานิต  บุทา    
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เริ่มประชุมเวลำ  10.00  น. 
ที่ประชุมพร้อมแล้ว 
ประธานฯ -ขอสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2565 วันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ                

สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ม.ค.2565 บัดนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุม                 
ตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวำระที่  1 -เรื่องประธำนแจ้งให้ทรำบ                  
 -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (คร้ังแรก วันที่ 5 มกรำคม 2565) 
ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องกำรแถลงนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง 
ปลัด อบต.ฯ -เรียนท่านประธาน ส าหรับวาระนี้ตาม พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้ว่า ก่อนนายก

จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีการแถลงนโยบายต่อ สภา อบต. ก่อน ซึ่งการแถลงนโยบายนี้จะไม่มีการลงมติ     
แต่สามารถสอบถามข้อมูลได้ ล าดับต่อไปขอเรียนเชิญท่าน นายก อบต. ได้แถลงนโยบายในกาด าเนินงาน                 
ต่อ สภา อบต.ขอเรียนเชิญครับ 

นายก อบต. -เรียนท่านประธานฯ กระผม นายพรชัย  พิมพ์พงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ตามที่ได้มีการ
เลื อกตั้ งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่ วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่ วนต าบลบ้ านกลาง                                
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 กระผมนายพรชัย  พิมพ์พงษ์ ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชน ให้ด ารง
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง และปัจจุบันได้รับการรับรองการเลือกตั้งจาก
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว กระผมขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนและสมาชิกสภา อบต.
ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้กระผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เพื่อเข้ามาพัฒนาต าบล           
บ้านกลาง ในช่วง 4 ปี ต่อจากนี้ เพื่อน าไปสู่ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในทุกๆด้าน กระผมและคณะบริหาร                
จะวางรากฐานให้แก่ชาวต าบลบ้านกลาง  ตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 โดยมีนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง ดังนี้ 
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

ด าเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ทั้งถนนคอนกรีต ถนนลูกรังทุกสาย รวมทั้งสร้างถนนสายใหม่ที่
จ าเป็น ให้มีสภาพที่สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย สามารถให้สัญจรได้ตลอดปี  พร้อมทั้ง
ด าเนินการ ขยายไฟฟ้าให้ทั่วถึง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมทั้งปรับปรุงขยายประปา เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. ด้ำนเศรษฐกิจ 

ด าเนินการส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตร  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ  วัสดุอุปกรณ์   
และงบประมาณ จัดหาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
3. ด้ำนกำรศึกษำและสวัสดิกำร 

ส่งเสริม สนับสนุนทางการศึกษาให้กับบุตรหลานและเยาวชน  โดยจัดหา สนับสนุน สื่อการเรียนการสอน  
ที่ทันสมัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน จัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดี  
4. ด้ำนสุขภำพอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งชมรมออกก าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน รวมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม เช่น ป่าสาธารณะและ
พื้นที่แหล่งน้ าในชุมชนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม 
5. ด้ำนศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมพุทธศาสนา  โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์การจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น วันเข้าพรรษา วันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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6. ด้ำนกำรเมือง กำรบริกำร 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารงาน การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล พัฒนาพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ทักษะใน
การท างานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 

   -กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  
ปลัด อบต.  -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เกี่ยวกับนโยบายของ นายก อบต.หรือไม่ครับ  
ส.อบต.สุนทร -เรียนถาม/เรียนท่านประธาน ตามที่ท่านนายกได้แถลงนโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาต าบลบ้านกลางของเรา 

เห็นด้วย แต่ผมอยากให้ท่านนายก ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมทางด้านการเกษตร ท่านจะส่งเสริม
การเกษตรด้านใด เพราะการท าเกษตรมีหลายอย่าง และเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีแนวทางส่ งเสริม
อย่างไร 

นายก อบต. -ชี้แจง/เรียนท่านประธาน  ส าหรับนโยบายแต่ละด้านก็จะเป็นภาพรวมของต าบลบ้านกลาง เพื่อที่แจ้งให้ท่าน
สมาชิก ทุกท่านได้รับทราบ เก่ียวกับการพัฒนาต่อจากนี้ไปของตัวกระผมและคณะบริหาร การที่จะด าเนินการ
ให้ส าเร็จนั้นจะต้อมมีปัจจัยหลายๆอย่าง ซึ่งถ้าด าเนินนโยบายไปครบ 1 ปี แล้ว ทางคณะบริหารก็จะต้อง
รายงานผลให้ สภา อบต.ได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง ว่าผลงานใน 1 ปี นั้นเป็นอย่างไร  

 -การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ส าหรับต าบลบ้านกลางของเรานั้นมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
โบราณสถานวัดแก่งเมือง/สภาวัฒนธรรมวัดโกศลมัชฌิมาวาส ซึ่งมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 

 -ด้านการส่งเสริมการเกษตร เราจะช่วยเหลือทางด้านราคาผลผลิตที่ตกต่ าอย่างไร จะต้องหาทางช่วยเหลือ
สินค้าทางด้านการเกษตรทุกชนิด  

ประธานฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ส.อบต.สุนทร -เรียนเสนอ/ตามที่ท่านนายก ได้กล่าวมานั้นก็ดีในส่วนหนึ่ง แต่ความหมายของผมคือ อยากจะให้ท่านนายก ได้

อธิบายว่าในส่วนโบราณสถานวัดแก่งเมือง เราจะท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม และด้านการเกษตรนั้น
ท่านจะส่งเสริมเกษตรในด้านต่างๆอย่างไร ผมก็ขอฝากท่านนายก ได้ท าข้อมูลให้ดีและผมก็พร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือเพื่อให้ต าบลบ้านกลางได้พัฒนาต่อไป 

นายก อบต. -ชี้แจง/ผมก็ต้องขอท าความเข้าใจกับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับ เกี่ยวกับนโยบายของผมนั้น เราก็ต้องค่อย
เป็นค่อยไป ส าหรับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้น มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย  สิ่งใดที่ไม่ใช่หน้าที่                 
ของ อบต.เราก็ไม่อาจก้าวล่วงได้ จะต้องท างานให้อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมาย  

ส.อบต.สุนทร -ส าหรับหาดกลางแม่น้ าโขงที่มีข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ตอนนี้ ผมอยากจะเสนอให้ท่านนาย                  
ได้หารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ว่าเราจะด าเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร ผมขอฝากด้วยครับ 

ปลัด อบต. -ชี้แจง/ส าหรับนโยบายต่างของท่านนายก ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ส่วนโครงการกิจกรรมที่จะด าเนินการต่อไป  
ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา จะต้องมาร่วมกันคิดร่วมกันท าในโอกาสต่อไป ว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยว
อย่างไร ในการท างานของฝ่ายบริหาร โครงการต่างๆจะต้องน ามาเสนอต่าสภา อบต.ให้ความเห็นชอบอยู่แล้ว
ครับ ในการท างานก็มีข้อจ ากัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงบประมาณ/เร่ืองกฎหมาย  

ระเบียบวำระที่ 4  -เรื่องกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น/คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น/
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนกลำง/ คณะกรรมกำรกองทุนหลักประกัน
สุขภำพระดับท้องถิ่น อบต.บ้ำนกลำง 

ปลัด อบต. -ชี้แจง/ในวาระนีจ้ะเปน็การคัดเลือกผู้แทนของ สภา อบต.บ้านกลาง เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 
 1)คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ จ านวน 3 ท่าน  
 2)คณะกรรมการติดตามประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน  
 3)การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง จะเป็นการ

ข้อความเห็นชอบ จะมี 4 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายสุรศักดิ์  หอมอ่อน ผอ.รร.บ้านกลางบา้นหนาด 
 2.นายอธิวัฒน์  สมกอง ผอ.รร.บ้านดงติ้ว 3.นางสาวอวยพร  อินทร์พรหม ผอ.รร.บ้านกลางน้อย                               

4.นายประศักดิ์  กุนชน ครู รร.บ้านดงยอ รก.ผอ.รร.บ้านดงยอ  
 4)คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น อบต.บ้านกลาง จ านวน 2 ทา่น 
 -ขอให้ท่านประธานได้ให้สมาชิก เสนอชื่อครับ เร่ิมจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน ครับ 



(5) 
ประธานฯ -ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ  
ส.อบต.สุภชัย -กระผมนายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นำยธงชัย  บรรหำร ส.อบต.หมู่ที่ 6                           

เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ  
ส.อบต.ลีวัน -กระผมนายลีวัน  ขนัวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.พนม -กระผมนายพนม  อ่างวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 
ที่ประชุม -ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิม 
ส.อบต.ลีวัน -กระผมนายลีวัน  ขนัวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นำยสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่นคนที่ 2 ครับ 
ส.อบต.สมชาย -กระผมนายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอรับรองนครับ 
ส.อบต.รัศมี -กระผมนายรัศมี  พิมพ์พงศ์  ส.อบต.หมู่ที่ 13 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.ลีวัน -กระผมนายลีวัน  ขนัวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นำยพนม  อ่ำงวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมกำร

พัฒนำท้องถิ่นคนที่ 3 ครับ 
ส.อบต.อนุพงษ ์ -กระผมนายอนพุงษ์  สาวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.น าพล -กระผมนายน าพล  บรบิูรณ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
ประธาน ฯ  - เป็นอันว่าได้ครบทัง้  3  ท่านแล้วนะครับเชญิท่านปลัดได้แจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ 
ปลัด อบต.  - ผลการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1.นำยธงชัย  บรรหำร  ส.อบต.หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่ 1 
2.นำยสุภชัย  สมอุดม  ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  2 
3.นำยพนม  อ่ำงวงค์  ส.อบต.หมู่ที่ 1 เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นคนที่  3 

ประธานฯ -ล าดับต่อไปเปน็การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ทา่น ขอให้ท่าน
สมาชิกได้เสนอชื่อครับ 

ส.อบต.สุภชัย -กระผมนายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นำยลีวัน  ขันวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นคณะกรรมกำร
ติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 

ส.อบต.สมชาย -กระผมนายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.ค าพอง -กระผมนายค าพอง  ใจใส ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ 
ประชุม -ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิม 
ส.อบต.สมชาย -กระผมนายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอเสนอ นำยสัญญำ  ลำภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5                               

เป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
ส.อบต.ธงชัย -กระผมนายธงชัย  บรรหาร ส.อบต.หมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.น าพล -กระผมนายน าพล  ใจใส ส.อบต.หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ 
ประชุม -ที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิม 
ส.อบต.อนุพงษ ์  -กระผมนายอนพุงษ์  สาวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอเสนอ นำยสมชำย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 

เป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น คนที่ 3 
ส.อบต.สัญญา  กระผมนายสัญญา  ลาภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.สุภชัย  -กระผมนายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอรับรองครับ 
ประธาน ฯ  -เป็นอันว่าได้ครบทัง้  3  ท่านแล้วนะครับเชิญท่านปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ปลัด อบต.  - ผลการเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.นำยลีวัน  ขันวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9       เป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิน่คนที่ 1 
2.นำยสัญญำ  ลำภะ ส.อบต.หมู่ที่ 5      เป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำทอ้งถิ่นคนที่ 2 
3.นำยสมชำย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12  เป็นคณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นคนที ่3 

ประธานฯ -ล าดับต่อไปเปน็การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น จ านวน 2 ท่าน                   
ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ 

ส.อบต.ลีวัน -กระผมนายลีวัน  ขนัวัง ส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นำยสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมกำร
กองทุนหลักประกันสุขภำพระดับท้องถิ่น คนที่ 1 



(6) 
ส.อบต.สมชาย -กระผมนายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.พนม -กระผมนายพนม  อ่างวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.สุภชัย -กระผมนายสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นำยพนม  อ่ำงวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1                              

เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดบัท้องถิ่น คนที่ 2  
ส.อบต.อนุพงษ ์ -กระผมนายอนพุงษ์  สาวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอรับรองครับ 
ส.อบต.สมชาย -กระผมนายสมชาย  ติ้ววงค์ ส.อบต.หมู่ที่  12  ขอรับรองครับ 
ประธาน ฯ  -เป็นอันว่าได้ครบทัง้  2  ท่านแล้วนะครับ เชิญท่านปลัดได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ปลัด อบต.  - ผลการเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ่น 
   1.นำยสุภชัย  สมอุดม ส.อบต.หมู่ที่ 10 เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสขุภำพระดบัท้องถิ่นคนที่ 1 
   2.นำยพนม  อ่ำงวงค์ ส.อบต.หมู่ที่ 1  เป็นคณะกรรมกำรกองทุนหลักประกันสุขภำพระดบัท้องถิ่นคนที่ 2 
ปลัด อบต. -ในล าดบัต่อไปเป็นการให้ความเห็นชอบผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการศึกษาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบา้นกลาง ซึ่งมีอยู่ 4 ท่าน ได้แก่ 
 1.นำยสุรศักดิ์  หอมอ่อน ผอ.รร.บ้ำนกลำงบ้ำนหนำด 
 2.นำยอธิวัฒน์  สมกอง ผอ.รร.บ้ำนดงติ้ว  

3.นำงสำวอวยพร  อินทร์พรหม ผอ.รร.บ้ำนกลำงน้อย                                
4.นำยประศักดิ์  กุนชน ครู รร.บ้ำนดงยอ รักษำกำร. ผอ.รร.บำ้นดงยอ  

ที่ประชุม   ไม่มีผู้เสนอเป็นอย่ำงอื่น 
ประธำนฯ -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพิ่ม ผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิเพื่อเป็นคณะกรรมการ

การศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง จ านวน 4 ทา่น ได้โปรดยกมือ  
ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์ 
ระเบียบวำระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบต.  -ในวาระที่ 5 ผมมีเร่ืองที่จะน าเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

1.เร่ืองการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามที่ได้แจกเอกสารให้กับทุกท่าน ซึง่เป็นการรายงานผลการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณที่ผา่นมา ปีงบประมาณ 2564 โดยเร่ิมจาก 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 ให้สภา อบต.
บ้านกลางได้รับทราบโดยไม่มีการลงมติ  ข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ในเล่มที่แจกให้แก่ทุกท่าน โดยโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบ 2564 จะอยู่หน้าที่ 6  และหน้าที่ 8-9 จะเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว ้ หน้าที่ 10 เป็นโครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการเบิกจ่าย  ซึ่งเปน็การสรุปผลให้สภา
เราได้รับทราบ มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม   -รับทรำบ 
ปลัด อบต. -เรื่องที่  2 การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่ งในห้วงการลงทะเบียนผู้สูงอายุมีอยู่  2 ห้วง                            

คือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2565 ซึ่งในห้วงนี้จะ
เป็นการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ดังนั้นผู้สูงอายุที่มี
อายุครบ 60 ปี แล้วให้มาลงทะเบียนและจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม  2565 เป็นต้นไป                      
และส าหรับ  ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2505 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2506 ซึ่งถ้ามีอายุครบ 60 ปี
บริบูรณ์แล้ว ในเดือนถัดไปก็จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ในทุกปีเราจะปฏิบัติตามนี้ครับ    

 -เรื่องการเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ โดย อบต.บ้านกลาง ได้จัดตั้งชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ 
เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ ซึ่งที่ผ่านมา อบต.บ้านกลาง                        
ได้มอบหมายให้ ส.อบต.ทุกหมู่ เป็นผู้มีหน้าที่จัดเก็บเงินแล้วน าส่งยัง อบต.บ้านกลาง ก็ขอความร่วมมือท่าน
สมาชิกได้ท าหน้าที่ตรงนี้ด้วยครับ อบต.บ้านกลาง จะมีหนังสือแจ้งไปยังท่านให้ด าเนินการเก็บเงิน  

 -เร่ืองการส่งส าเนาบัญชีเงินฝากเพื่อรับค่าตอบแทน ถ้าท่านใดน ามาแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับ จะเป็น
บัญชีธานาคาร ธกส. ทาง อบต.บ้านกลาง จะเบิกค่าตอบแทนให้ทั้งคณะผู้บริหารและสมาชิก .อบต. ซึ่งจะจ่าย
ให้ทุกท่านในสิ้นเดือนมกราคมนี้ครับ ท่านนายกและสมาชิก อบต.จะได้รับตั้งแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้ง ส าหรับ
รองนายก/เลขานุการนายก จะได้รับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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-ซึ่งที่ผ่านมาเราจะมีการหักเงินของคณะบริหาร/ส.อบต. รวมทั้งตัวผมด้วย เพื่อเป็นเงินออม โดยหัก                         
เดือนละ 1,000 บาท ตลอดระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 4 ปี พอครบวาระแล้วก็จะได้รับเงินออมนี้ประมาณ                 
สี่หมื่นกว่า สภาเราจะให้มีการออมหรือไม่ครับ 

ส.อบต.ลีวัน  -เรียนเสนอ/กระผมเห็นสมควรให้มีการหักเงินออมเดือนละ 1,000 บาท ครับ 
ส.อบต.สุภชัย  -เรียนเสนอ/กระผมเห็นด้วยกับการหักเงินออมเดือนละ 1,000 บาท ครับ 
ส.อบต.อนุพงษ์  -เรียนเสนอ/กระผมเห็นด้วยกับการหักเงินออมเดือนละ 1,000 บาท ครับ 
ประธานฯ  -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้มีการหักเงินเพื่อเป็นการออมเดือนละ 1,000 บาท ได้โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้หักเงินเพื่อเป็นกำรออมเดือนละ 1,000 บำท 
ปลัด อบต. -เร่ืองการเก็บเงินณาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับ พนักงาน/ฝา่ยสภา/คณะผูบ้ริหาร ซึ่งเราไดป้ฏิบัตกิันมาตลอด

เพื่อช่วยเหลือกันในกรณที่ ผู้บริหาร/ส.อบต./พนักงานหรือคู่สมรส /บิดา/มารดา/บุตร ของต าแหน่งที่กล่าวมา 
เสียชีวิต อบต.บา้นกลาง ก็จะมกีารเก็บเงินช่วยเหลือกัน คนละ 100 บาท ผมอยากจะหารือว่าในสมัยนี้เราจะ
ปฏิบัติเหมือนเดิมหรือไม่ครับ 

ประธานฯ  -มี่ท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ 
ส.อบต.สุภชัย  -เรียนเสนอ/กระผมเห็นด้วยกับการเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์คนละ 100 บาทครับ 
ประธานฯ  -สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้มีการเก็บเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์คนละ 100 บาท ได้โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม   -มีมติเห็นชอบให้มีกำรเก็บเงินค่ำฌำปนกิจสงเครำะห์คนละ 100 บำท 
ปลัด อบต.  -เร่ืองรูปถ่ายก็ขอให้ทุกท่านได้น าส่งกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรวมทั้งฝ่ายบริหารด้วย  ขนาด 1 นิ้วและ 2 นิ้ว 
   อย่างละ 2 แผน่ เพื่อน ามาท าบตัรประจ าตัวและท าเนียบ ท่านใดน ามาแล้วก็ส่งที่เจ้าหน้าที่ได้ครับ 
ส.อบต.สุนทร  -เรียนถาม/เร่ืองการส่งส าเนาบญัชีธนาคารและรปูถ่ายสง่กับเจา้หน้าที่คนไหนครับ  
ปลัด อบต.  -ชี้แจง/สง่ที่นายวีระศักดิ์ หอมอ่อน ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ครับผม  
ส.อบต.ลีวัน -ในวาระอื่นๆ กระผมมีเรื่องเรียนสอบถามเรื่องสถานีสูน้ าบา้นดงติ้วที่อยู่ระหว่างการซ่อมบ ารุง ไม่ทราบด าเนนิ

ไปถึงไหนแล้วครับ 
 -เร่ืองเงินกูเ้ศรษฐกิจชุมชนไม่ทราบวา่จะให้กู้ยืมรอบใหม่ช่วงไหนครับ  
ปลัด อบต. -ชี้แจง/เร่ืองการซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้านดงติ้ว เป็นชุดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าช ารุดเนื่องจากใช้งานมาเป็นระยะ

เวลานานตั้งแต่ตั้งสถานี และซ่อมไม่ได้จะต้องซื้อตู้ควบคุมใหม่ซึ่งที่จังหวัดนครพนมไม่มีขายจะต้องสั่งที่
กรุงเทพฯประกอบกับติดช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยท าให้การส่งล่าช้า  ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ตู้ควบคุมมาถึงแล้ว                    
วันนี้ช่างก าลังติดตั้งถ้าติดตั้งเสร็จก็คงสูบน้ าได้เลยครับ   

 -เร่ืองเงินกู้เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านละ 100,000 บาท ให้แต่ละหมู่บ้านได้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งผู้ที่จะกู้ได้จะ
เป็นกลุ่มอาชีพต่างๆ และจะต้องผ่อนช าระไม่เกิน 5 ปี ตอนนี้ได้น าเงินเงินคืน อบต.ทุกหมู่บ้านแล้ว ซึ่งอบต.
บ้านกลางเราก็เพิ่งได้ผู้บริหารเข้ามา ก็น่าจะประมาณ 1-2 เดือนนี้ก็จะเปิดให้กู้ครับ โดยที่ผ่านประสบปัญหา
บางหมู่บ้านกู้เงินไปแล้วพอถึงเวลาส่งเงินคืน อบต.เกิดการล่าช้า ผมจึงอยากจะฝากกับทุกท่านด้วยครับว่าให้
สมาชิกที่กู้เงินไปแล้วให้รับผิดชอบในการน าส่งเงินคืนร่วมกัน ไม่อยากจะให้มีการฟ้องร้องกันครับ  

ส.อบต.สุนทร -เรียนถาม/เรื่องการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชน กระผมยังไม่ได้รับข้อมูลจากหมู่บ้านของผม ซึ่งผมก็อยากจะได้
ข้อมูลในพื้นที่ของผมว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่มายื่นกู้และกู้ไปท าอะไรบ้าง จะได้น าไปอธิบายให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  
และบ้านหนาดมีหมู่บ้านใดบ้างครับที่น าส่งเงินล่าช้า 

ปลัด อบต -ชี้แจง/ก็มีประมาณ 2 หมู่บ้านที่ส่งล่าช้า แต่ตอนนี้ก็ได้น าส่งครบทุกหมู่บ้านกลางครับ ที่ผมมาก าชับก็คือว่าใน
การกู้ครั้งต่อไปครับให้น าส่งเงินให้ตรงตามที่ก าหนดด้วยครับ 

ส.อบต.สุนทร -เรียนเสนอ/เร่ืองจุดผ่อนปรนบ้านหนาดซึ่งก็เป็นหน้าตาของต าบลบ้านกลาง เราจะท าอย่างไรให้ดูดีขึ้นกว่านี้
และให้ใหญ่เหมือนกับจุดผ่อนปรนของอ าเภอธาตุพนม ก็ขอฝากคณะผู้บริหารได้ลงไปดูแลด้วยครับ 

ปลัด อบต. -ชี้แจง/เร่ืองจุดผ่อนปรนบ้านหนาด จะมีผู้รับผิดชอบคืออ าเภอเมืองนครพนมร่วมกับอบต. ซึ่งแนวนโยบายหลัก
จะเป็นหน้าที่ของอ าเภอเมืองนครพนม โดยถ้าเรามีข้อเสนออะไรก็ค่อยคุยกับทางอ าเภอเมืองนครพนมอีกครั้ง 
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นายก อบต. -ชี้แจง/เรียนท่านประธาน ส าหรับวาระอ่ืนๆ ผมมีเรื่องที่จะน าเรียนกับท่านสมาชิก ในการท างานต่อจากนี้ไป

กระผมในนามคณะผู้บริหาร ก็ขอฝากตัวกับท่านสมาชิก อบต.บ้านกลาง ด้วยครับ ซึ่งหลักการท างานของ 
อบต.บ้านกลางนั้นจะเน้นในเรื่องความสามัคคี จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ถ้าเกิดปัญหาอะไรกับทาง
หมู่บ้าน ท่านสมาชิกก็เข้ามาพูดคุยหารือกับกระผมและคณะบริหารได้ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหานั้น                  
และร่วมกันท างานไปพร้อมๆกัน เพราะปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรนั้นมีเยอะแยะมากมาย ก็ขอเป็น
ก าลังใจให้ทุกท่านครับ 

 -เร่ืองการมอบเงินสงเคราะห์ศพของชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมาจะเป็น นายก อบต.เป็นผู้มอบ ต่อจากนี้ไปผม
จะมอบหมายหน้าที่ตรงนี้ให้แก่ท่านสมาชิกแต่ละหมู่ เป็นผู้มอบเงินส่วนนี้ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ในวันที่มีการ
ฌาปนกิจศพ เพราะว่าอยากจะให้ท่านสมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วม ผมก็มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับท่าน
สมาชิกเพียงเท่านี้ครับ 

ประธานฯ - วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2565 ครั้งที่ 1 เราก็ท าการประชุมกันมาครบทุกวาระแล้ว                      
ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดประชุม    

เลิกประชุม เวลำ  12.00 น.                             

                            

                           ลงชื่อ วรพจน์  เข็มปัญญา   ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
(นายวรพจน์  เข็มปัญญา) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นต าบลบ้านกลาง 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา  อบต.บ้านกลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมคร้ังนี้ 
เมื่อวันที่  17  มกราคม  2565  เห็นว่าถูกต้องแล้ว  

     

ลงชื่อ    พนม  อ่างวงค์                 ลงชื่อ   ค าพอง  ใจใส                        ลงชื่อ   ธงชัย  บรรหาร 
        (นายค าพอง  ใจใส)                     (นายพนม  อ่างวงค์)                         (นายธงชัย  บรรหาร) 
          ส.อบต.หมู่ที่ 3                            ส.อบต.หมู่ที่ 1                             ส.อบต.หมู่ที่ 6 

             ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม   

            - สภา อบต.บา้นกลาง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯแล้ว เม่ือวันที่……26  มกราคม  2565………. 
 
                                                              
                                                               ลงชื่อ     นิกร  ใจใส       รับรองรายงานการประชุม 
                    (นายนิกร  ใจใส)   
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

  

ส าเนาถูกต้อง  
  
 
  

(นายวรพจน์   เข็มปัญญา) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 


